



Idea & Ido หันหน้าคุยกันเพื่อชาติ TALK for Ours Nation

ภก.ประชาสวรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU

<http://www.prachasan.com>

สถานการณ์ของเมืองไทยเวลานี้ต้องบอกว่า เป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศที่จะได้คุยกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะการคุยกันเพื่อชาติ บทความฉบับนี้จึงขอนำเสนอเรื่องราวของการคุยกันเพื่อชาติ (TALK for Nation) เรามาดูกันว่าคุยกันเพื่อชาติควรจะคุยกันเรื่องอะไรบ้าง ? อย่างไร?

Thinking ความคิด คนไทยจะต้องคุยกันเรื่องของความคิด วิธีคิด การจัดการความคิดให้มากขึ้น เพราะภายใต้ระบบประชาธิปไตย ความคิดจะมีหลากหลาย เราจะต้องนำเอาความคิดที่หลากหลายมาจัดการนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างเป็นความคิดสู่การแก้ไขปัญหา วันนี้จึงเป็นเวลาของการคิดให้มากขึ้น แทนการคิดมาก ทุกครั้งที่เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ ระดับองค์กร หรือภายในครอบครัว เราลองหยุดพักแล้วทบทวนดู บ่อยครั้งเราจะรู้ว่าปัญหานั้นเกิดจากเรื่องความคิด หากเราเข้าใจพื้นฐานปัญหาที่มาจากความคิด การแก้ไขก็คือ การคุยกันเรื่องความคิด

Action การปฏิบัติ เรื่องต่อมาที่ต้องคุยกันให้มากขึ้นก็คือ คุยกันเรื่องการปฏิบัติ เราเคยได้ยินคำว่า เอกภาพเชิงนโยบาย แต่หลากหลายการปฏิบัติ คำว่าการปฏิบัติที่ผู้เขียนนำเสนอนี้ก็คือ เรื่องของทางเลือกที่หลากหลาย ตามกรอบของแต่ละความต้องการหรือวัฒนธรรม รวมทั้งจริตของบุคคลที่หลากหลาย แดกต่าง คนไทยจะต้องพร้อมที่จะคุยกันและรับฟังเรื่องของความแตกต่างในวิถี ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลง โดยเฉพาะวิถีการปฏิบัติที่จะต้องคุยกันให้มากขึ้นก็คือ วิถีทางการปฏิบัติที่ใช้ฐานภูมิปัญญา และพลังปัญญา ซึ่งมันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน หรือเจ็บปวดน้อยกว่า

Learning การเรียนรู้ เรื่องที่มีความสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยจะต้องคุยกันให้มากขึ้นก็คือ เรื่องของการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่สำคัญๆ อย่างเช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้วิถีชุมชน การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to learn) หากคนไทยคุยกันเรื่องการเรียนรู้ให้มากขึ้น ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมันจะกลายเป็นบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความคิด เกิดการพัฒนาอย่างถ้วนทั่วทุกส่วนของสังคม และสิ่งที่เป็นหัวใจของการเรียนรู้สำคัญมากก็คือ การเรียนรู้ที่จะคุยกันเพื่อชาติ คุยกันเพื่อการพัฒนา คุยกันเพื่อความสมานฉันท์

Knowledge ความรู้ หัวใจของการพัฒนาในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงคือ ความรู้ คนไทยจะต้องคุยกันให้มากขึ้นในเรื่องของความรู้ อะไรบ้างที่เราไม่รู้ มีอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่รู้ สิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราจะนำออกมาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาชาติได้อย่างไร เราจะจัดการความรู้เพื่อชาติได้อย่างไร เราจะต้องคุยกันมากขึ้น การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาการ และพัฒนาชาติจะต้องเกิดขึ้น คนไทยจึงต้องคุยกันเรื่องความรู้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

ที่นำเสนอมานี้ TALK การคุยกันเพื่อชาติ เป็นแนวคิดหนึ่งของผู้เขียนที่เชื่อว่าหากมีการคุยกันตามแนวทางนี้อย่างต่อเนื่อง คุยกันเรื่องความคิด(Think) สร้างทางเลือกที่หลากหลาย (Action) เปิดเวทีการเรียนรู้ (Learning) นำสิ่งที่เรารู้มาสร้างองค์ความรู้และจัดการความรู้ (Knowledge) โดยทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงของชาติ ทางรอดของประเทศไทยเราย่อมมีแน่นอน ฝากไว้เป็นความคิด "หากวันนี้คนไทยคุยกันให้มากขึ้น คิดให้มากขึ้น ลงมือทำสิ่งที่คุยและคิดให้มากขึ้น ประเทศของเราก็จะเจริญและพัฒนาขึ้น"